

สรุปผลการประชุม
คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ
ครั้งที่ ๓๗๖
วันอังคาร ที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐
ณ ห้องประชุมงบประมาณ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๓

ในการประชุมครั้งนี้ ที่ประชุมได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ที่คณะอนุกรรมการยกร่างกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ ได้จัดทำเป็นร่างเบื้องต้นต่อการประชุมครั้งก่อน โดยที่ประชุมได้พิจารณาหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขในการประชุมของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) และเห็นควรกำหนดหลักการตามแนวทางของร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. และร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ดังนี้ (๑) การประชุมของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ต้องมีกรรมการ ป.ป.ช. มาประชุมไม่น้อยกว่า ๕ คน จึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่กรรมการ ป.ป.ช. คนใดไม่อาจมาประชุมได้ ให้จัดแจ้งเหตุนั้นไว้ในรายงานการประชุม (๒) การลงมติของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ให้ใช้คะแนนเสียงข้างมาก เว้นแต่ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ทั้งนี้ ประธานและกรรมการ ป.ป.ช. ที่มาประชุมทุกคนต้องออกเสียงลงมติ โดยกรรมการ ป.ป.ช. คนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ในกรณีมีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมฯ มีสิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด (๓) ให้ถือว่าการไม่เข้าประชุมฯ หรือไม่อยู่ในที่ประชุมฯ หรือไม่ออกเสียงลงมติโดยไม่มีเหตุอันสมควรเป็นการจงใจฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม แต่ทั้งนี้ กรรมการ ป.ป.ช. มีสิทธิที่จะลาออกจากตำแหน่งก่อนมีการลงมติได้ (๔) ให้ประธานกรรมการ ป.ป.ช. เป็นประธานในที่ประชุมฯ ถ้าประธานกรรมการ ป.ป.ช. ไม่มาประชุม ให้กรรมการ ป.ป.ช. ที่มาประชุมเลือกกรรมการ ป.ป.ช. คนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุมฯ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประชุมที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด และ (๕) ให้ประธานกรรมการ ป.ป.ช. และกรรมการ ป.ป.ช. ได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายครั้งเท่ากับกรรมการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยเบี้ยประชุมกรรมการฯ ในการนี้ ที่ประชุมได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมการยกร่างกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญรับความเห็นของที่ประชุมไปปรับปรุงร่างบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องและนำเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาต่อไป

นางสาวดวงจิตร์ ก่อเจริญวัฒน์
วิทยากรเชี่ยวชาญ
ผู้สรุปผลการประชุม
นายธนาวัฒน์ สังข์ทอง
เลขานุการกรรมการ คนที่สอง
ผู้ตรวจทาน